

NHỮNG QUAN NIỆM CỦA V.I. LENIN VỀ BÁO VEĨ NÀNG

TRẦN KIM CUIĆ (*)

Báo veĨ Nàng là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng Nàng. Nhưng biết, trong những thời kỳ khó khăn, khi mà tổ chức Nàng phải nói mặt với nhiều nguy cơ và thách thức thì nhiệm vụ này lại càng cấp thiết hơn. Trong nhiều kiến hiện nay, khi Nàng ta đang nói mặt với tình trạng suy thoái về chính trị, tổ chức, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ nàng viên cùng với thiếu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sởi sa sút lòng tin của nhân dân nói với Nàng và sự phá hoại của các thế lực thù địch thì chúng ta lại càng phải tăng cường công tác báo veĨ Nàng. Văn này của nhà nĩc V.I. Lenin nói ra nói với Nàng Cộng sản Liên Xô từ khi nói còn non trẻ. Bài viết này sẽ góp nên một số ý kiến của Ngĩi về báo veĨ Nàng.

1. Tính tất yếu của công tác báo veĨ Nàng.

Bất kỳ một tổ chức nào, sau khi ra đời muốn tồn tại và phát triển phải nĩc không ngừng củng cố thường xuyên. Đó nhiên, trong tiến trình nội không thể tránh khỏi những trở ngại, khó khăn và thách thức quan và chủ quan. Có tiến hành nĩc tranh để vượt qua những trở ngại nói Nàng mới phát triển nĩc. Theo Lenin, thực chất của cuộc nĩc tranh nói của Nàng là sự xung đột giữa tình trạng toàn hình và tính nàng. Do nội chế sau khi chấm dứt tình trạng này, Nàng ấy mới coi

thể trở thành một Nàng mạnh. Ông viết: "Chúng ta nĩc tranh để xây dựng một tổ chức Nàng hoàn kết của nội tiến phong công nhân chống lại tình trạng lỏng lẻo, thái nĩc phải hoại, chủ nghĩa vô chính phủ theo kiểu trí thức. Chúng ta nĩc tranh nội phải toàn trọng các nĩc hội Nàng, nĩc tranh chống thái nĩc trái ngược nhau, chống những lời nói không nĩc nói với việc làm, chống thái nĩc che giấu những giao ước và nghị quyết nĩc cung nhau nhất trí thông qua"⁽¹⁾. Nhờ vậy, xét về bản chất, báo veĨ Nàng là nhằm xây dựng Nàng vững mạnh, thống nhất về ý chí, hành động và kỷ luật. Cũng từ nội việc báo veĨ nàng trở thành nhiệm vụ tất yếu. Lenin nêu rõ "Việc báo veĨ tính vững chắc của nĩc lợi và sự trong sạch những nguyên tắc của Nàng, ngay nay lại càng trở thành một công việc cấp thiết hơn, vì sau khi nĩc phục hồi lại sự thống nhất của mình, Nàng sẽ thu nạp vào hàng ngũ của mình rất nhiều những phần tử không vững vàng mà số lượng nội sẽ lớn lên theo sự phát triển của Nàng... Nhiệm vụ của chúng ta là báo veĨ tính vững chắc, tính kiên nĩc, tính trong sạch của Nàng ta. Chúng ta phải cố gắng làm cho danh hiệu và uy tín của nàng viên ngày càng cao hơn lên nữa"⁽²⁾. Với mục nĩc nội báo veĨ Nàng là tất yếu và phải nĩc

(1) V.I. Lenin. *Toán tập*. t.9, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1979, tr.7.

(2) *Sĩd*. t.7, 1975, tr.351- 354.

(*) ThS., Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia.

tiến hành thông xuyên, liên tục và lao traich nhiệm của mỗi nàng viên.

2. Những nội dung và biện pháp bảo vệ Nàng.

Bảo vệ Nàng là nhằm xây dựng Nàng trong sạch, vững mạnh, do nội dung của công tác bảo vệ Nàng phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực toàchức, tổ chức, chính trị.

Lenin cho rằng, một trong những vấn đề cấp bách và nan giải là vấn đề bảo vệ toàchức, cải tiến toàchức và kỷ luật cách mạng. Nội vấn nghiêm vụ bảo vệ toàchức Nàng, Lenin coi như: "Chúng ta phải bảo vệ toàchức Nàng và những cô quan của Nàng, chớ không phải nhận những cô quan nào vào vũng bùn"⁽³⁾. Người cho rằng, bảo vệ toàchức Nàng là bảo vệ số trong sạch của mỗi người nàng viên, số vững mạnh của các cô quan Nàng, bảo vệ các nguyên tắc toàchức Nàng.

Trong công tác bảo vệ toàchức Nàng, thì vấn đề nâng cao chất lượng nàng viên có vai trò hết sức quan trọng đối với việc củng cố toàchức Nàng.

Lenin đã nói "Nàng nào nhất nắm chính quyền trên thế giới quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nàng viên, nội chính là Nàng chúng ta, Nàng của giai cấp cách mạng. Chúng ta cần nhiều lần tiến hành việc nâng kỷ luật nàng viên để đưa ra khỏi Nàng, chớ lờ đi trong hàng ngũ Nàng những phần tử giai cấp ngoài thanh thất trung thành với chủ nghĩa cộng sản"⁽⁴⁾. Nội một cách khác, theo Lenin, nàng viên phải là những người thể hiện đầy đủ bản chất của giai cấp công nhân, là những chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, tiên phong về lý luận, tiên phong về toàchức và tiên phong trong hành động.

Để bảo đảm trong toàchức Nàng chớ có những nàng viên núp phẩm chất cách mạng, theo Lenin, Nàng cần áp dụng những biện pháp sau đây:

Một là chú trọng những nguyên tắc kết nạp nàng viên. Ông viết: "Theo tôi nên yêu cầu khi kết nạp công nhân vào nàng thì phải có số giới thiệu của nàng viên có 3 tuổi Nàng, nói với ông

dẫn và chiến sĩ Hồng quân – 4 tuổi Nàng, nói với các tầng lớp khác – 5 tuổi Nàng. Cần xác định chính xác hôn khai niệm thời gian đời"⁽⁵⁾. Lenin cho rằng, vấn đề nhất ra là không nên ồ ạt tiến cho nàng viên vì bên gian giảo sẽ nhảu nội ma len lợi vào hàng ngũ nàng viên. Ngoài thời, quy định không nên cho nàng viên vào Nàng dưới một năm một cô làm nội biểu nội hội Nàng. Cần ghi vào thẻ Nàng ngay vào Nàng của người nội và không nên cấp thẻ khi người nội chớ qua thời thích, chớ qua ren luyêin v.v.. Chớ kết nạp vào Nàng sau sau thời thích hay tập số làm công tác với tinh thần cách mạng; cần phải có biện pháp kiểm tra nội với tất cả các nàng viên nội vào Nàng.

Hai là tiến hành thanh Nàng. Thái độ của Lenin nói với vấn đề này hết sức kiên quyết. Ông tuyên bố "Cần phải đưa ra khỏi Nàng những kẻ gian giảo, những nàng viên công số nội quan liêu hoà, không trung thực, nhu nội và những người núp-sô và vích. Tuy "bên ngoài" nội nội một lớp sơn môi nội trong tâm hồn thì nội là núp-sô và vích"⁽⁶⁾ và "Muôn thanh trở một thanh viên không xông nàng thì toàchức của những người cách mạng chân chính sẽ không trở một phòng sạch nội"⁽⁷⁾. Trong thời nội Nga lúc nội Nàng Cộng sản Liên Xô nội dung biện pháp nội nàng viên người ra mặt trận và tham gia *Ngay thời bất công sản* nội thanh trở ra khỏi Nàng những kẻ tìm cách lợi dụng nội nội do nội và nàng viên của Nàng chấp chính nội nội. Lenin nói nội ra khỏi Nàng những kẻ gian giảo, những nàng viên quan liêu hoà nội không trung thực, nhu nội, xu nội, luôn lợi, bên tham nội nội cấp, bên người lập ra hết ban nội ban nội, mà không làm việc gì cả nội nhờ kiếm phẩm chất và nội nội. Con nội với những phần tử báp bên và nghiêng nội thì thời hiện tình trạng giới nội nội bằng những luật nội nội nội nội chớ lại thái nội nội hoà và chính trị. Nội với bên "kẻ cõp, nội cô, lờ nội" nội chú vào

⁽³⁾ *Sđd.* t.8, 1979, tr. 125.

⁽⁴⁾ *Sđd.* t.9, 1977, tr.255- 256.

⁽⁵⁾ *Sđd.* t.45, 1981, tr.21.

⁽⁶⁾ *Sđd.* t.44, 1981, tr.154.

⁽⁷⁾ *Sđd.* t.6, 1972, tr.180.

Ngày nếu bắt nước sẽ xuống. Theo Ngô, số đó phải làm kiên quyết nhỏ vậy vì, Ngày cần quyết định vào một giai cấp tiến tiến và lãnh đạo phải biết làm cho hàng ngũ của mình nước trong sách. Ngày thôi, việc *thanh Ngày* gắn liền với những nội dung ngay càng tăng của Ngày và công tác với tinh thần thật sôi công sản sẽ cải thiện nước bộ máy chính quyền nhà nước.

Cung với năng cao chất lượng năng viên, nên bắt về tổ chức Ngày cần coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Ngày. Quan niệm của Lenin về vấn đề này thể hiện rõ những ý kiến sau đây:

Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Ngày là một công việc thường xuyên, liên tục và phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Có thể kể đến những nguyên tắc sau đây.

- *Cần coi chế độ phân cấp càng rộng rãi càng tốt.* Về điều này, Lenin viết: “Chúng ta cần phải một nguyên tắc rất quan trọng trong toàn bộ tổ chức Ngày và hoạt động của Ngày: nếu trong việc lãnh đạo phong trào và cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản về mặt tổ chức và thời tiến cần coi chế độ tập trung càng mạnh càng tốt thì về phương diện làm cho Trung ương Ngày (vấn đề này là toàn Ngày nói chung) nắm lấy tình hình phong trào, về phương diện trách nhiệm trước đây, cần coi chế độ phân cấp càng rộng rãi càng tốt”⁽⁸⁾ - *thanh lập các tổ chức cơ sở Ngày theo nguyên tắc lãnh đạo* Lenin cho rằng, nếu coi thể thuật lỗi trong việc quản lý năng viên và phải huy động lực của họ, thì cần phải biết rõ là chế, nội dung của tổng năng viên hoặc cần phải thanh lập các chi bộ theo nguyên tắc lãnh đạo tốt là tập hợp năng viên theo nội dung của họ, theo nội dung của các công xã trong một khu vực hành chính nào đó.

- *Chi bộ cơ sở nước thanh lập không phải chế theo nguyên tắc lãnh đạo mà con theo nguyên tắc nghẽn nghẽn.* Theo Lenin, số đó theo nguyên tắc này là do: “Nhiều trong yêu cầu những việc kiên sinh hoạt, việc kiên hợp, việc kiên gặp gỡ việc kiên cùng làm việc với nhau, vì một

chi bộ cơ sở phải hoạt động một cách rất biết linh hoạt, thông xuyên, nếu cần”⁽⁹⁾ - *xây dựng các tổ chức Ngày trên cơ sở giai cấp.* Theo nguyên tắc này, cần chú ý đến chất lượng công nhân của Ngày và cần biết cần trí thức hoạt động nhân trong nội bộ lãnh đạo của Ngày.

- *Thực hiện nguyên tắc tập trung dẫn dắt trong tổ chức Ngày.* Thực hiện nguyên tắc này trong xây dựng tổ chức cơ sở Ngày là phải phát huy dẫn dắt tính chủ động, sáng tạo của tổng năng viên, tổng chi bộ Muốn vậy cần phải cấp trách nhiệm càng nhiều càng tốt trước Ngày cho mỗi năng viên, cho mỗi người tham gia công tác, cho mỗi tổ chức Ngày. Ngày thôi, thực hiện nguyên tắc này còn tuân thủ chế độ tập trung việc lãnh đạo. Theo Lenin, tất cả các ủy viên trong Ban Chấp hành phải tuân theo tất cả những chế độ của Ban Chấp hành, nắm bắt sự thống nhất. Do đó phải chú ý đến thành phần Ban Chấp hành và phải duy trì chế độ bắt buộc với cấp trên. Ngô viết: “Mỗi tổ chức Ngày, cho tới chi bộ công nhân cơ sở của Ngày ta, phải nước xa cách những thành phần và nhất định phải ổn định những mối liên hệ nếu cần với Trung ương, phải ổn định những ban bắt buộc hai tuần nếu cần”⁽¹⁰⁾. Lenin cho rằng, chế độ bắt buộc này của các tổ chức Ngày sẽ có ý nghĩa to lớn với việc củng cố hàng ngũ và hoàn thành Ngày về mặt tổ chức, ngày thôi nên cho sự chế độ của các cấp với với các tổ chức cơ sở Ngày nước sâu sát, thiết thực và kịp thời.

- *Cải tiến tổ chức sinh hoạt Ngày.* Quan niệm của Lenin về vấn đề này thể hiện rõ cho cái tiến sinh hoạt Ngày nên phải huy động tính chủ động, sáng tạo của năng viên, này mình đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ Ngày, kịp thời phát hiện những cái tiêu cực nên đấu tranh bắt về tổ chức Ngày. Vấn đề là nội dung làm thế nào nên cho cuộc đấu tranh không tránh khỏi trong nội bộ Ngày nước tiến hành một cách có tổ chức, dưới những hình thức chính năng mà Ngày coi thể kiểm soát nước. Ông cho rằng, thông qua

⁽⁸⁾ *Sđd.* t.7, 1979, tr.23.

⁽⁹⁾ *Sđd.* t.47, 1981, tr.37.

⁽¹⁰⁾ *Sđd.* t.10, 1979, tr.217.

Nhieu lei Nang ma naim baio những phoong pháp của Nang dung nea tieu hanh cuoc nau tranh trong Nang. Trong Nieu lei Nang can phai naim baio quyen han của baio coi moa tieu soa naio, nea bang cach noi ma gait boi nguon goic thooong xuei va khoing thea traih nooc của những baio noing yukiein, của soi baio main va boic doc, lam cho noi chuei toi con noong cai coi noi nhen coi tinh chat toa noim trooc kia sang con noong nau tranh choa quen thuoc, con noong nau tranh han hoi va xooing nang cho quan niem của mình. Lenin noa ra những kiein ngho sau :

- Tuyet noi can toa choc ngay canng nhieu va ngay canng roing rai những hoai ngho nang viein, ni noi voi những biein pháp khai, nam phat huy tinh chui noing của nang viein.

- Lap ra những co quan van nan coi khai nang thoc hiein moa cach coi hea thooong va roing rai hon noa vieic phe ba binh trong noi boi Nang (nhooing trang baio tranh lua, v.v..).

Néa baio vea toa choc Nang, can tang coong cong tac kiein tra cai toa choc Nang. Lenin cho rang, can thiet phai thanh lap Ban Kiein tra song song voi Ban Chap hanh Trung oong. Thanh phan ban nay phai goim những noing chi coi traih noa nhat nong trong linh voic coing tac Nang, coi kinh nghieim nhat, khoing thiein va va coi khai nang thoc hiein coing tac kiein tra hoan toan theo tinh than của Nang. La moa co quan do Nai hoai Nang baio ra, Ban Kiein tra phai nooc quyen thu nhat moi non khieu toa va xem xet cai non ay, trao noi voi Ban Chap hanh Trung oong, trong troong hop can thiet thi toa choc những phiein hop chung, liein toc voi Ban Chap hanh Trung oong hoac chuei van nea cho Nai hoai Nang giai quyet.

Moa noi dung quan troing trong coing tac baio vea Nang la baio vea toa coing của Nang. Khi ban vea coing tac toa coing của Nang, Lenin nai coi nay la moa nhieim vui quan troing, xuei suot quaitrinh thoc hiein muc tieu của Nang. Oing viet: "Nang của giai cap voa sain la moa toa choc toi do, nooc lap ra nea nau tranh voi những "toa coing" (xin noic: voi hea toa coing) của giai cap toa sain, nea baio vea va thoc hiein moa thea gioi quan nhat nong,

cui thea la thea gioi quan ma xit"⁽¹¹⁾. Lenin cho rang, chui nghoa Maic soi do naigianh nooc yinghoa lich soi trein toan thea gioi vea mat hea toa coing của giai cap voa sain cach mang, la vi chui nghoa Maic khoing những nai khoing voi boi những thanh tou hea soic quy baio của thoi nai toa sain, ma trai lai, con tiep thu va cai taio tai cai những gi quy baio trong hon hai nghìn nam phat triein của toa coing va va in hoai nhat loai. Do noi theo oing, coing tac toa coing của Nang cung can tiep tuc trein co soi noi va theo hooing noi

Moa trong những nhieim vui của coing tac toa coing của Nang, theo Lenin, la phai naim baio soi thooing nhat vea mat toa coing. Trong cai boic tho noi vea những nhieim vui của thanh niein cach mang, Lenin coi nea roi "Thooing nhat vea mat toa coing bang truyein baio những toa coing nhat nong, lam sang toi soi noi choi giai cap, soi phan nong ranh gioi vea mat toa coing. Thooing nhat vea mat toa coing bang truyein baio những toa coing coi khai nang nay lei phia trooc, những toa coing của giai cap tiein phong"⁽¹²⁾. Nea phan biea rang roi cai hea toa coing, Lenin nai nhat van nea no sau: Hea toa coing toa sain hoac hea toa coing xa hoai chui nghoa, khoing coi hea toa coing trung gian. Chinh vi vay, oing cho rang moi soi coi nei hea toa coing xa hoai chui nghoa, moi soi xa roi hea toa coing xa hoai chui nghoa nea coinghoa la tang coing hea toa coing toa sain.

Cung voi vieic xaic nong roi hea toa coing của giai cap voa sain la hoic tuyet chui nghoa xa hoai khoa hoic, toc la chui nghoa Maic, Lenin cung cha ra nhieim vui của coing tac toa coing của Nang la phai luon luon tuyein truyein, baio vea khoi moi soi xuei tac va phat triein hon noa hea toa coing noi noing thoi phai nau tranh khoing mea moi chong moi hea toa coing toa sain, du chui khoaic những chieic aio hop thoi trang boing loin may chang noa.

Yeu cau noi voi coing tac toa coing la phai nam

(11) Snd. t.19, 1980, tr.407-408.

(12) Snd. t.7, 1979, tr.530.

(13) Snd. t.6, 1978, tr.462.

vững ly luận, phải dựa trên cơ sở khoa học nên tuyên truyền, giải thích, phổ biến tổ tông, chủ trương nông nghiệp của Đảng. Lenin cho rằng: “Thái độ coi thường lý luận, thái độ lảng tránh quanh co nói vờ về tổ tông xã hội chủ nghĩa như như làm lỗi cho hệ tổ tông tốt”⁽¹³⁾.

Nên Đảng công công tác tổ tông của Đảng ta hiện nay, chúng ta cũng cần làm theo những lời dạy sau của Lenin: Tất cả những đảng viên công sản phải chủ yếu hiểu hơn nữa nên cuộc đấu tranh tổ tông chống những ảnh hưởng, xu hướng lệch lạc tiêu tổ sản; cần Đảng công công tác giáo dục chính trị, Đảng công tuyên truyền phổ biến tổ tông mác-xít và chủ trương nông nghiệp của Đảng; báo về Đảng khỏi mọi sự xuyên tạc và phát triển hơn nữa học thuyết Mác – cô sô tổ tông của Đảng.

Nên biết, tình hình thế giới hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, trong nước cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề liên quan nên tình hình an ninh chính trị của đất nước. Đây mình công tác báo về Đảng ta cần phải:

Một là báo về Đảng trước hết là các bộ Công an, Nội vụ, Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Nội vụ nên Đảng tổ tông, nguyên tắc tổ chức của Đảng, của Nhà nước ta. Xây dựng Đảng trong sách vở mình, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn nhà nước xã hội chủ nghĩa của các đảng viên là yêu cầu quyết định nên chủ trương tiến công làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống lại Đảng ta. Nên cao cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với những người coi quan niệm sai trái nông nghiệp nguyên tắc tổ chức

của Đảng.

Hai là đây mình công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho các đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Công an, kế hoạch báo động, thông tin cho các đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức tiêu lý luận xã hội chủ nghĩa, nội dung các văn kiện liên hệ chủ nghĩa xã hội. Giáo dục nhận thức sâu sắc về bản chất âm mưu diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận thức rõ sự suy thoái của một bộ phận các đảng viên về tổ tông, nhà nước xã hội chủ nghĩa kiến nên cho thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

Ba là làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác bảo vệ chính trị nội bộ chống lại những âm mưu, thủ đoạn phá hoại từ bên ngoài tác động vào nội bộ Đảng. Gắn công tác giáo dục chính trị tổ tông với việc nâng cao biểu hiện suy thoái tổ tông, nhà nước xã hội chủ nghĩa của các đảng viên. Kịp thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật, nói, viết, làm trái Công an, Nội vụ, Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là các cơ quan lãnh đạo của Đảng cần tiến hành thật tốt việc rà soát chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị trung ương nên cơ sở nhà nước từ những phần tử cơ hội chủ nghĩa nhằm phá hoại Đảng ta.

